

**BÀI THAM LUẬN**  
**Khai thác Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ**  
**gắn với phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ**

Thạc sĩ Đào Thị thanh Thúy, Phó Giám đốc  
Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ

*Kính thưa Quý đại biểu,*

Sự phát triển của dân tộc, luôn gắn liền các giá trị văn hóa truyền thống, trong đó văn hóa ẩm thực sẽ truyền tải bản sắc văn hóa đặc trưng của cộng đồng bản địa đến du khách. Trong những năm gần đây, ẩm thực truyền thống đã trở thành nhân tố quan trọng, mang đến cho du khách trong và ngoài nước sự trải nghiệm và thưởng thức văn hóa ẩm thực của người dân mỗi vùng miền trong cả nước, góp phần phát triển du lịch bền vững.

Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội dân gian truyền thống, hàng năm vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch), thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ. Qua đó, giới thiệu các giá trị văn hoá ẩm thực truyền thống của người dân; đồng thời, tạo điều kiện thúc đẩy các ngành chế biến sản xuất bánh dân gian truyền thống ngày càng phát triển; khuyến khích cho nghệ nhân làm bánh dân gian liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước mở rộng thị trường; tăng cường tình đoàn kết giữa các địa phương, thu hút khách du lịch đến trải nghiệm văn hoá ẩm thực của khu vực Nam bộ nói riêng và của các vùng miền trên cả nước nói chung.

*Kính thưa Quý đại biểu,*

Năm 2012, Ngày hội Bánh dân gian Nam bộ lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Cần Thơ, đến nay đã trở thành hoạt động văn hóa ẩm thực dân gian thường niên của thành phố. Năm 2015, Ngày hội đã được nâng tầm lên thành Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ, với qui mô và chất lượng ngày càng cao; góp phần giới thiệu, quảng bá các sản phẩm bánh dân gian đặc trưng được làm từ gạo, nếp, ngũ cốc... của vùng đất Nam bộ đến du khách trong nước và quốc tế.

Qua 10 lần tổ chức, lễ hội đã trở thành sự kiện du lịch đặc trưng của thành phố Cần Thơ, là điểm nhấn văn hóa ẩm thực của vùng, vừa mang nét truyền

thống dân gian, vừa mang tính hiện đại, tạo sân chơi cho các tổ chức, nghệ nhân trình diễn cách chế biến các loại bánh theo phương pháp truyền thống đến đông đảo du khách. Qua đó, tạo điều kiện cho các nghệ nhân giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tay nghề, nâng cao chất lượng và giá trị thẩm mỹ trong từng loại bánh dân gian; từng bước xây dựng thương hiệu bánh dân gian Nam Bộ trở thành thương hiệu quốc gia, nhằm giới thiệu cho du khách trong nước và quốc tế.

Ngày nay, với sự phát triển của khoa học công nghệ, sự tiến bộ của xã hội, các loại bánh sản xuất theo phương pháp công nghiệp phát triển mạnh; cách chế biến bánh theo phương pháp truyền thống dần dần bị mai một. Vì vậy, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống của người dân cả nước nói chung và vùng Nam bộ nói riêng là nhiệm vụ rất cần thiết; Tổ chức lễ hội truyền thống hiệu quả, để lại ấn tượng sâu sắc không chỉ bảo tồn văn hoá, bản sắc văn hóa vùng miền, phát triển du lịch bền vững mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách và nhân dân địa phương; làm phong phú và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tăng tính hấp dẫn du khách tham gia vào hoạt động của các loại hình du lịch ở Cần Thơ.

Vì vậy, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội dân gian truyền thống, góp phần phát triển du lịch, tôi xin đề xuất một số giải pháp như sau:

- Trước hết, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội và các cấp, các ngành về tầm quan trọng của công tác bảo tồn các giá trị văn hóa ẩm thực dân gian, góp phần tích cực trong phát triển du lịch.

- Nâng qui mô, chất lượng và tính độc đáo, hấp dẫn của bánh dân gian, tạo sự khác biệt để bánh dân gian có sức hút du khách, đặc biệt là quan tâm đến việc tổ chức, quản lý và khai thác Lễ hội Bánh dân gian ngày càng hiệu quả và chuyên nghiệp.

- Giới thiệu chương trình lễ hội rộng rãi cho người dân, kết nối với công ty lữ hành, doanh nghiệp du lịch để xây dựng chương trình tour cho du khách.

- Tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nước để bảo tồn, phát huy giá trị Lễ hội Bánh Dân gian Nam bộ; tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động du lịch, nâng cao mức sống người dân địa phương, qua đó hạn chế các tác động ảnh hưởng tiêu cực của cộng đồng đến tài nguyên, môi trường du lịch.

- Phối hợp với các ngành chức năng và cộng đồng dân cư tại các khu, điểm diễn ra lễ hội để xây dựng môi trường văn hóa – văn minh, đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường...

- Lễ hội là điều kiện cần thiết để bảo tồn và phát huy các loại bánh dân gian. Do đó, Bánh dân gian cần được cải tiến hơn nữa về thương hiệu, mẫu mã, bao bì đóng gói, vệ sinh an toàn thực phẩm để đáp ứng nhu cầu của du khách, người dân trong nước và nước ngoài. Mở rộng thị trường phát triển Bánh dân gian ở các siêu thị, nhà hàng và xuất khẩu ra thế giới.

*Kính thưa Quý đại biểu,*

Với sự phong phú, đa dạng của lễ hội, sức hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế; du khách có thể tìm hiểu các giá trị văn hóa đặc sắc của mỗi quốc gia, vùng miền. Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ tại thành phố Cần Thơ, được tổ chức thường niên vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, nhằm tôn vinh quá trình lao động sáng tạo của nghệ nhân làm bánh dân gian, tạo điều kiện hỗ trợ người dân liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, thúc đẩy ngành chế biến, sản xuất bánh dân gian trở thành đặc sản Nam bộ, tạo ra giá trị gia tăng các loại bánh dân gian truyền thống từ gạo, nếp và các loại rau củ quả, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, từng bước xây dựng thương hiệu quảng bá du lịch, thúc đẩy du lịch thành phố ngày càng phát triển.

*Xin trân trọng cảm ơn Quý lãnh đạo, Quý đại biểu!*